



มรท.เทพสตรี ให้การต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ องคมนตรี และคณะ

ในโอกาสตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ
ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ ร่วมกับ สพฐ.

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module ที่ 1 เรื่อง การพัฒนาและปลูกฝัง จิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับโครงการนี้มีครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 585 คน โดยแบ่งเป็น รุ่นที่ 1 เข้าร่วมการอบรมจำนวน 200 คน, รุ่นที่ 2 เข้าร่วมการอบรมจำนวน 200 คน และรุ่นที่ 3 เข้าร่วมการอบรมจำนวน 185 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นโครงการผู้เข้ารับการอบรม จะเกิดการพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เกิดการเพิ่มพูนสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองและจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อีกทั้งยังเกิดการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

และเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย คุณปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี, ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ, คณะผู้บริหาร, คณาจารย์, บุคลากร ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และผู้เข้ารับการอบรมโครงการหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ รุ่นที่ 2 ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ" Module ที่ 1 การพัฒนาและปลูกฝัง จิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นความร่วมมือกันระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง กับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคุณครูที่เข้ารับการอบรมจะเกิดการพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อนเทศ ติดตาม และให้คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และสอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ และเพื่อมาความรู้ที่ได้ไปพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้แก่ให้นักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรที่กำหนด

สำหรับโครงการนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นจำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 2 วัน ในรูปแบบของการบรรยาย และการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม โดยในรุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 4 และ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 / รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 11 และ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 และรุ่นที่ 3 อบรมระหว่างวันที่ 18 และ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566



เทพสตรีรังบัวแก้ว

ฉบับที่ 529 ปีที่ 22 วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566



ชมรมภ.เทพสตรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 6

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา โดยได้รับเกียรติจาก คุณนงวิระ เกตุพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงานประกอบด้วย พิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาธิสัลักษณะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พิธีถวายความเคารพและถวายรูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดลพบุรี

มรภ.เทพสตรี ให้การต้อนรับอธิการบดี National Pingtung University และคณะ

ในโอกาสร่วมประชุมต่อยอด MOU กิจกรรมด้านวิชาการ การวิจัย และด้านศิลปวัฒนธรรม และ ร่วมงานวันสถาปนา National Pingtung University ประเทศไต้หวัน

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กัญญา บาร์นธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ Prof Dr.Robert Y. S. Chen อธิการบดี National Pingtung University ประเทศไต้หวัน และคณะ ในโอกาสร่วมประชุมหารือการทำกิจกรรมร่วมกันทั้งในด้านวิชาการ การวิจัย และด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมสืบเนื่องจากการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างทั้ง 2 มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา

และระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ National Pingtung University ประเทศไต้หวัน ผศ.ดร.กัญญา บาร์นธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ร่วมงานวันสถาปนา National Pingtung University ครบรอบ 10 ปี พร้อมกันนี้ได้ร่วมนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้หัวข้อ 2023 International University Presidential Forum : Borderless -The Future of University Social Responsibility โดยได้รับเกียรติจาก Prof Dr.Robert Y. S. Chen อธิการบดี National Pingtung University ประเทศไต้หวัน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี





ผู้บริหาร มรภ.เทพสตรี ร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 5/2566 และร่วมงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 5/2566 และร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7 "วิจัย นวัตกรรม พลิกโฉมการพัฒนาท้องถิ่น สู่อสังคมนั่งร้าน เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน" ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โดยเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องสร้อยสุวรรณ ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย และ ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 5/2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับการพิจารณาสรรหาและแต่งตั้งประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏคนใหม่

จากนั้นในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมมหาชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันโท หม่อมเจ้านวพรรษ ยุคล เสด็จแทนพระองค์ เปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7" ในครั้งนี้ อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย และ ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีร่วมในพิธีเปิด โดยมี ผศ.อรุณี เจริญทรัพย์ นำทีมนุเคราะห์สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่งานวิจัย โอกาสนี้ รศ.ดร.ดวงใจ บุญกุศล อาจารย์ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้ารับโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้วย

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการนำเสนอผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ที่สะท้อนภาพยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาที่มีคุณค่าต่อสังคม และสร้างความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่สนใจ เพื่อนำไปสู่การพลิกโฉมการพัฒนาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจ สร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ มีผู้บริหารมหาวิทยาลัย นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน





สมรภ.เทพสตรี ร่วมการประชุม คกก.บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จ.ลพบุรี ครั้งที่ 7/2566

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จ.ลพบุรี ครั้งที่ 7/2566 โดยได้รับเกียรติจาก คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาขอความเห็นชอบแก้ไขรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการของจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการสร้างความเชื่อมั่นด้านภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และกิจกรรมย่อย ลานวัฒนธรรมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช



สมรภ.เทพสตรี ร่วมการประชุมสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัจจร) ครั้งที่ 3/2566

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ เดอะเปียโน รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการประชุมสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัจจร) ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย/การพิจารณาสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9/ การพิจารณากลยุทธ์การดำเนินงานและการขับเคลื่อนเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2567 - 2568



สมรภ.เทพสตรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ กองทัพอากาศ

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.อรุณี เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, อ.ดร.จิราวรรณ ฉายาวัดณ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก ธนวัชร ชูเมือง รองผู้อำนวยการกองวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ และคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมกิจการและร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันวิจัยและพัฒนา



อธิการบดีเชิญคณะกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรีประชุมร่วม ครั้งที่ 4/2566 เตรียมแผนเปิดรับนักเรียนปีการศึกษา 2567 ของจ.ลพบุรี

ผศ.ดร.กัญญา บาร์นธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมหลวงพอลองกต วัดพระบาทน้ำพุ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา 2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2



มรภ.เทพสตรี ร่วมการประชุมชี้แจงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอท็อป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอท็อป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ซึ่งจัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำหรับการประชุมครั้งนี้มีผู้แทน อว.ส่วนหน้าจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมกว่า 200 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ร่วมการประชุมจะเข้าใจในบทบาทของ อว.ส่วนหน้า และแนวทางในการรับใบสมัครผู้ประกอบการโอท็อป โดยได้รับเกียรติจาก คุณเอกพงษ์ มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม

มรภ.เทพสตรี ปลอ่ยขบวนรถณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน พร้อมกับ มรภ.ทั่วประเทศ และ สสส.

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ บริเวณถนนด้านข้างอาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีตัดริบบิ้นปลอ่ยขบวนรถจักรยานยนต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่เข้าร่วมกิจกรรมแสดงพลังร่วมรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนให้นักศึกษาและบุคลากรในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ภายใต้โครงการ "สร้าง เสริม สุข" มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำหรับกิจกรรมนี้มีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 30 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมผู้ร่วมกิจกรรมได้แสดงเจตจำนงในการลดอุบัติเหตุทางถนนโดยผ่านการจัดกิจกรรมรณรงค์ และเป็นการประกาศเจตนารมณ์ที่จะสานต่อภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ที่ได้มีการดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมการลดอุบัติเหตุทางถนนภายในมหาวิทยาลัย โดยการต่อยอดและขยายผลให้เกิดผลลัพธ์ของอุบัติเหตุที่ลดลง โดยได้รับเกียรติจาก คุณพงษ์ศักดิ์ คงรัตน์นะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดพร้อมกันนี้ ได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Zoom Meeting พร้อมกันทั้ง 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏ





ชมรม.เทพสตรี จัดอบรมหลักสูตรนักเล่าเรื่องแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว 3 บุรี

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนักเล่าเรื่องแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว 3 บุรี ซึ่งจัดโดยกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี สำหรับการอบรมครั้งนี้มีนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ เข้าร่วมการอบรมจำนวน 140 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมนักศึกษาจะเกิดทักษะในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้รับการพัฒนาเป็นคลังความรู้ของจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี ได้นวัตกรรมต้นแบบการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังทำให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนร้านค้า และโรงแรมในจังหวัดต่าง ๆ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการ โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม สำหรับการอบรมครั้งนี้แบ่งการอบรมออกเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนักเล่าเรื่องภาษาไทย และหลักสูตรนักเล่าเรื่องภาษาอังกฤษ และจัดการอบรมเป็น 2 วัน คือในระหว่างวันที่ 25 และ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ในรูปแบบการบรรยาย และการฝึกปฏิบัติ



ชมรม.เทพสตรี MOU กับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี พระพุทธบาทฯ เพื่อพัฒนาหลักสูตรบริการวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น ส่งเสริมให้ประชาชน มีสุขภาพที่ดี

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมโกษาเหล็ก ชั้น 2 อาคารระเวศรี ผศ.ดร.กนต์พัฒน์ กิตติธวัชวัลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ดร.ศตพล มุ่งค้ำกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี พระพุทธบาท คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดยมีสาระสำคัญตามบันทึกลงนามเพื่อพัฒนาหลักสูตรบริการวิชาการทางด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น ตลอดจนงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาทางสุขภาพหรือส่งเสริมให้ประชาชน มีสุขภาพที่ดี และเพื่อการวิจัย สร้างนวัตกรรมทางสุขภาพ และบริการวิชาการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน ซึ่งทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตรบริการวิชาการทางด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น ร่วมสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาทางสุขภาพหรือส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และร่วมวิจัย สร้างนวัตกรรมทางสุขภาพ และบริการวิชาการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน สำหรับการบันทึกลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีระยะเวลาของสัญญา 5 ปี คือระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 - 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2571



ชมรมภ.เทพสตรี ร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือก เขตภาคกลาง กาญจน์เกมส์ ครั้งที่ 49

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณาจารย์ บุคลากร และคณะนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือก เขตภาคกลาง "กาญจน์เกมส์ ครั้งที่ 49" ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานพิธีเปิดสำหรับการแข่งขันครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยในเขตภาคกลางเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 20 มหาวิทยาลัย โดยภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันนิสิตนักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาและสุขภาพ อีกทั้งยังได้ทีมกีฬาตัวแทนของมหาวิทยาลัยและสถาบันในเขตภาคกลาง เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 รอบมหกรรม นนทบุรีเกมส์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม สำหรับการแข่งขันทีกีฬาครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 5 วัน คือระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 4 ชนิดกีฬา ได้แก่ วอลเลย์บอลทีมชาย, ฟุตซอลทีมชาย, ฟุตซอลทีมหญิง และเปตอง โอกาสนี้ในช่วงงานเลี้ยงขอบคุณได้มีพิธีส่งมอบธงเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 50 รอบคัดเลือก เขตภาคกลาง ที่จะจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2567 ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



ผู้บริหาร มรภ.เทพสตรี พร้อมผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดา ลงพื้นที่หารือการจัดการพลังงานไฟฟ้าของศูนย์ฝึกอบรมฯ เพื่อเป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการพลังงานให้นักศึกษาและประชาชน

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (หนองช้างนอน) ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.จินตนา เวชมี ประธานชมรมเพชรเทพสตรี, ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติธัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ, ผศ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, Mr.J Edward Brandt ผู้บริหาร Barndt Consulting LLC ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Mr.Glen Ichikawa ผู้บริหาร EnFlux Engineering Ltd. ประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าพลังงานฯ ลงพื้นที่ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (หนองช้างนอน) เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานไฟฟ้าของศูนย์ฝึกอบรมฯ ให้สามารถผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ด้วยโซลาร์เซลล์ไว้ใช้งานภายในศูนย์ฝึกอบรมฯ และเพื่อเป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการพลังงานให้นักศึกษาและประชาชนต่อไป



ชมรมภ.เทพสตรี ร่วมงานลอยกระทงย้อนยุค ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับคณะ 6 คณะ สถาบัน ศูนย์ สำนัก และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา จาก 6 คณะ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ จำนวนกว่า 400 คน ร่วมกิจกรรมชบวนแห่งานลอยกระทงย้อนยุค ประจำปี 2566 ของจังหวัดลพบุรี และเทศบาลเมืองลพบุรี สำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี โดยในปีนี้เป็นที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ร่วมกิจกรรมกับจังหวัดและเทศบาลด้วยการส่งชบวนแห่เข้าร่วมการประกวดในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ชมรมภ.เทพสตรี ร่วมการเสวนาอนาคต คน เมือง ลิง ลพบุรี

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ห้อง 24/204 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี สถานีโทรทัศน์ Thai PBS จัดเสวนาอนาคต คน เมือง ลิง ลพบุรี สำหรับการเสวนาครั้งนี้มีผู้แทนภาคส่วนราชการ ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจ เข้าร่วมการเสวนา จำนวนกว่า 40 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการเสวนาจะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการ ให้ลิงอยู่ร่วมกับประชาชนได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนเพื่ออนุรักษ์และคุ้มครองลิงให้ปลอดภัย และเพื่อลดปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนจากการรบกวนของลิง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาลิงจังหวัดลพบุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี, คุณเผด็จ ลายทอง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, รศ.ดร.ดวงใจบุญกุลศุล อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในฐานะนักวิจัยโครงการวิจัยการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทรัพยากรลิงภายใต้อัตลักษณ์วิถี ท้องถิ่นลพบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, สัตวแพทย์หญิง จุฑามาศ สุพะนาม ผู้เชี่ยวชาญด้าน Primate (สัตว์ตระกูลวานร), คุณวิศรุต สมงาม เครือข่ายเยาวชน กลุ่มพลเมืองลิง และผู้แทนชาวลพบุรี เป็นวิทยากรร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โอกาสนี้ได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live นักข่าวพลเมือง และ Thai PBS



สรุปกิจกรรมประจำปีเดือน
เดือนพฤศจิกายน 2566



TRU Channel

จัดทำโดย

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

321 ถนนนารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

โทรศัพท์ 036-427485 URL : <https://www.tru.ac.th>